

สกี๊ปข่าวรวมพลังสีชมพูจากผู้หญิง ช่วยเหลือผู้ป่วย มะเร็งเต้านม “ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2017”



รวมพลังสีชมพูจากผู้หญิง ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

“ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2017”

จบไปแล้วกับงานการกุศลรวมพลังสีชมพูจากผู้หญิง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิง การกุศล “ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2017” (Queen’s Cup Pink Polo 2017) ครั้งที่ 8 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อหารายได้มอบให้โครงการมะเร็งเต้านม มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดโดย นันทินี แทนเนอร์ ในฐานะนักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงคนแรกของไทย ร่วมกับ บริษัท พี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ สนามไทย โปโล แอนด์ อีควเอสเทรียน คลับ พัทยา

นันทินี แทนเนอร์ นักกีฬาขี่ม้าโปโลหญิงคนแรกของไทย ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ เผยว่า “핑ค์ โปโล” เป็นการแข่งขันขี่ม้าโปโลหญิงเพื่อการกุศล โดยจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้โครงการมะเร็งเต้านม มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยผู้ป่วยและต้านภัยจากโรคมะเร็งเต้านมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนว ทาง “ป้องกัน รักษา และดูแล” รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งจึงอยากเชิญชวนให้ผู้หญิงมารวมพลัง ช่วยสร้างประโยชน์ให้สังคมด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล “핑ค์ โปโล” ที่มีนักกีฬาเป็นผู้หญิงทั้งหมด รวมถึงการส่งเสริมกีฬาโปโลของไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่ สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้ นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญเพื่อสังคมอันสร้างสรรค์เปี่ยมคุณค่า ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมา”

รองศาสตราจารย์นายแพทย์กฤษณ์ จาฎามระ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “ศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล ถือเป็นศูนย์ที่ดีที่สุดในด้านของเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ แม้โรคมะเร็งเต้านมจะ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย แต่หากเราพบโรคนี้ ได้เร็วและได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็มีโอกาสที่จะหายได้เช่นกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ผู้หญิงหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม สำหรับรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ทางศูนย์จะนำไปสมทบทุนสร้างโครงการ “บ้านพิงปัก (Pink Park Village)” เพื่อเป็นสถานบำบัด

และดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย อย่างครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยกลุ่มเป้า

หมาย คือ ผู้ป่วยยากจนด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีญาติพี่น้องดูแล หรือบางคนเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัด และไม่มีที่พัก เราอยากให้บ้านพิงพัก (Pink Park Village) เป็นเสมือนที่พึ่งพิงของผู้หญิงอย่างแท้จริง”

บรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยสีสันเครื่องแต่งกายและหมวกสวยงามหลากสไตล์ในธีม พิงค์ แอนด์ แบล็ค ของบรรดาแขกหรือคนรักกีฬาโปโล รวมถึงความสดใสของการตกแต่งประดับประดาภายในงานด้วยสีชมพูหวานตัดกับสีพื้นหญ้าสีเขียว พร้อมบุริกิจกรรมการกุศลต่างๆมากมาย โดยก่อนจะเริ่มการแข่งขันแมชต์สำคัญ ทุกคนต่างจับจ้องริมขอบสนามเพื่อชมขบวนแฟนซีเด็กสุดแสนน่ารัก พร้อมแฟชั่นโชว์สุดสง่าบนหลังม้าจากแบรนดด์ังจากอาร์เจนติน่า “ลา มาร์ติน่า” พร้อม แสดงแบบโดยนางแบบและนายแบบเซเลบริตี้เอเลิสต์ของเมืองไทย อาทิ หญิงแมน-ม.ร.ว. แมนนฤมาศ ยุคล, ปาวา นาคาศัย, พิมพิศา-พิชามญช์ ชมะนันทน์, เพ็ญประภา เดชะราช, จิราภา ลักษณะวิศิษฎ์, ทิพย์ลดา เขาวนปรีชา, วิลเลียม จาฎามระ, เมลนีร์ ศิริจินดาภิรมย์ ฯลฯ

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานสายตาทุกคู่ถูกสะกดด้วย Air Show จากทีมนักกีฬาพารามอเตอร์ เพื่อหย่อนลูกบอลเปิดเกมส์การแข่งขัน โดยปีนี้ก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยผู้เล่นจากนานาประเทศ อาทิ อาเจนติน่า, มาเลเซีย, อเมริกา,ไทย ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ ทีมพิงค์ แพนเตอร์ (Pink Panthers) นำทีมโดยนางแบบสาวสวย ซอนย่า คูลิ่ง, ทีมวินด์ ฮอร์ส (Wind Horse) ทีมบี.กริม (B.Grimm) และทีมเจ้าภาพไทย โปโล (Thai Polo) และช่วงพักการแข่งขันในซีก้า 2 พลาดไม่กับประเพณีสตอมป์ดิ้ง ดิวอทส์ (Stomping Divots) การย่ำสนามเพื่อกลบรอยเท้าม้าจากการแข่งขันสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มทั่วทั้งสนาม จากนั้นจึงทำการแข่งขันต่อในซีก้า 3 และ 4 โดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเจ้าภาพไทย โปโล เอาชนะ ทีมวินด์ ฮอร์ส ด้วยคะแนน 8 ต่อ 3 ครองถ้วยควีนส์คัพ พิงค์ โปโล 2017 ท่ามกลางเสียงเชียร์ก้องสนาม

และปิดท้ายกิจกรรมกับการมอบรางวัล Best Dress Awards และ Best Hat Awards โดยปีนี้ไฮโซสาว ชิม-ทิพย์ลดา เขาวนปรีชา ชนะใจกรรมการครองทั้งสองตำแหน่ง คำว่ากระเป๋าแบรนดด์เนมหรู BVLGARI เป็นรางวัลกลับบ้านนับได้ว่า “ควีนส์คัพ พิงค์ โปโล” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการกุศลที่สร้างสรรค์และคืนประโยชน์สู่สังคม พร้อมมอบความอึดใจและรอยยิ้มให้ทุกคนได้อย่างมีความสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-284-2662 แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com

คุณกนกรัตน์ วีรานุกัตติ E-mail: Kanokrat@kanokratpr.com